

Số: **124** / CV-SMC

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 6 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>Kính gửi: 20313</u> Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	Già: <u>Ngày 07 tháng 6 năm 13</u> Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC trân trọng thông báo về *việc tham gia cung cấp thép cho Dự án FORMOSA (Hà Tĩnh)* như sau:

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC đã ký kết hợp đồng cung cấp thép với Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh ngày 19/11/2012, sau thời gian để chuẩn bị mặt bằng thi công, chọn lựa nhà thầu và xây dựng tiến độ, đến nay Dự án Thép FORMOSA Hà Tĩnh đã bắt đầu triển khai thi công nhiều hạng mục với khối lượng thép xây dựng rất lớn. Dự kiến đối với hợp đồng này, SMC sẽ cung cấp hơn 100.000 tấn thép xây dựng các loại, riêng nhu cầu của FORMOSA trong tháng 6 này, số lượng cung cấp sẽ đạt mức 10.000 tấn.

Ngoài ra, SMC còn tham gia cung cấp các loại thép xây dựng, thép tấm cán nóng và thép hình cho các nhà thầu phụ của Dự án FORMOSA để thực hiện các công trình bên trong và bên ngoài tường rào của Dự án như công trình nhà làm việc, văn phòng, nhà nghỉ khu chuyên gia, các gói thầu lắp đặt nhà thép kết cấu do các nhà thầu của Việt Nam, Đài Loan triển khai thực hiện.

Theo thông cáo báo chí mới nhất của Dự án FORMOSA, Dự án này đang đề xuất lên UBND Hà Tĩnh và Chính phủ Việt Nam để xin tăng vốn đầu tư từ 9,9 tỷ USD lên 28,5 tỷ USD và trở thành Dự án có vốn đầu tư lớn nhất Việt Nam. Dự Án này bao gồm các hạng mục chính là nhà máy luyện gang thép với 3 lò cao, có công suất 10,5 triệu tấn thép/năm, có cảng nước sâu SƠN DƯƠNG với 32 cầu cảng, năng lực tiếp nhận tàu 300.000 tấn, nhà máy nhiệt điện công suất 2.100 MW, nằm trong khu liên hợp có diện tích hơn 3.300 hecta, trong đó đất liền là hơn 2000 ha và diện tích mặt nước trên 1.200 hecta.

Với việc ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp thép này, SMC đã được các Ngân hàng nước ngoài cung cấp lượng hạn mức tín dụng lớn và ưu đãi để triển khai và đảm bảo thực hiện tốt việc cung cấp thép các loại cho dự án FORMOSA theo yêu cầu phía chủ đầu tư đã đưa ra.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN BÌNH TRỌNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC